

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên
năm 2021**

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TWĐ-BTC, ngày 20/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh báo cáo kết quả công tác triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2020, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUẢN TRIỆT

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Hướng dẫn số 16-HD/TĐTN-TC-KT, ngày 30/7/2018 về hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, 14/14 đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai đến 100% đoàn cấp cơ sở triển khai đến đoàn viên đăng ký thực hiện. Lòng ghép trong các Hội nghị, buổi sinh hoạt lễ, tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm thống nhất về chủ trương và quan điểm, phương thức thực hiện cho các cơ sở đoàn tại địa phương, đơn vị, những định hướng cụ thể việc đăng ký và thực hiện theo chương trình rèn luyện đoàn viên. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, các cấp bộ đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên tại Đoàn cấp cơ sở. Qua đó kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chương trình Rèn luyện đoàn viên là một phương pháp tác động trực tiếp đến từng đoàn viên, giúp cho đoàn viên từ vị trí tiếp thu thụ động sang vị trí chủ động trong các hoạt động của cơ sở Đoàn, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, là cơ sở để Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn tiến hành phân loại đoàn viên, tuyên dương và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp hàng năm. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, các cấp bộ đoàn tiếp tục nghiêm túc triển khai, quán triệt mục đích ý nghĩa và yêu cầu của Chương trình Rèn luyện đoàn viên nhằm thống nhất về chủ trương và quan điểm, phương thức thực hiện; hướng dẫn về những định hướng cụ thể việc đăng ký và thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên; hàng năm tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra cuối năm việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên tại các cơ sở Đoàn, để đánh giá chất lượng và là cơ sở để xét thi đua cuối năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022.

1.1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống

Chỉ đạo Các cấp bộ đoàn tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; tuyên truyền phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Đột phá, Phát triển”; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương năm 2021; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... kết quả đã tổ chức được 3.875 cuộc, có 151.031 lượt cán bộ, đoàn, hội viên tham gia; qua đó phát 11.450 tài liệu tuyên truyền. Tỉnh đoàn đăng tải 330 tin bài, tin trên cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn, tổng số lượt truy cập trong năm 2021 là 165.098 lượt truy cập.

Nhìn chung, qua triển khai giúp cho ĐVTN nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước. Qua đó thực hiện có hiệu quả tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “*Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn*”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

1.2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ

Đoàn cấp cấp sở triển khai hướng dẫn 100% đoàn viên thực hiện có hiệu quả việc rèn về chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức, vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng, nghề nghiệp; tích cực lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào hành động cách mạng tại địa phương trên từng lĩnh vực, triển khai có hiệu quả đến từng đối tượng cụ thể. Đối với lực lượng đoàn viên khu vực nông thôn tập trung rèn luyện các nội dung tích cực lao động thi đua sản xuất giỏi, tham gia tốt các phong trào ở địa phương như phong trào “*Tuổi trẻ Trà Vinh chung tay xây dựng nông thôn mới*”, “*Tuổi trẻ Trà Vinh tham gia xây dựng văn minh đô thị*”. Đối tượng đoàn viên trong trường học nội dung đăng ký rèn luyện tập trung thực hiện các nội dung tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia tích cực phong trào “*Khi tôi 18*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”.

Đối với đoàn viên các chi đoàn ngành trực thuộc tập trung rèn luyện có hiệu quả phong trào “*Ba trách nhiệm*”. Đoàn viên trong lực lượng vũ trang tích cực rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu. Tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh, quốc phòng...

Việc thực hiện rèn luyện về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên và chi đoàn hoàn thành các nội dung hoạt động theo chương trình công tác của chi đoàn hàng năm.

1.3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, rộng khắp, có ý nghĩa giáo dục, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho cán bộ, ĐVTN và người dân địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ lớn như: Hội thao, hội thi tiếng hát “*Mừng Đảng – Mừng Xuân*”, giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, giao lưu văn nghệ.... thu hút trên 12.900 lượt cán bộ, ĐVTN, học sinh, người dân tham gia.

2. Đánh giá về quy trình thực hiện

2.1. Đối với việc thực hiện của Đoàn cơ sở và chi đoàn

* *Đối với cơ sở Đoàn:* Thực hiện tốt việc triển khai và rút kinh nghiệm thực hiện tại các chi đoàn trực thuộc. Tăng cường học hỏi và áp dụng các mô hình, giải pháp phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên tại đơn vị. Bên cạnh đó các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả việc đeo bám, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Chấp hành chi đoàn, đồng thời tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng đột xuất cho đoàn viên có quá trình rèn luyện tốt. Qua đó giúp cho Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với thực tế và tạo động lực cho đoàn viên tham gia rèn luyện tích cực và hiệu quả.

* *Đối với Chi đoàn:* Chi đoàn thảo luận, hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện, bàn giải pháp hỗ trợ đoàn viên thực hiện các nội dung của Chương trình rèn luyện đoàn viên, tổ chức thường xuyên các hoạt động nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện. Các nội dung rèn luyện đều được xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên chọn lựa nội dung cần rèn luyện phù hợp với bản thân, đồng thời thực hiện tốt nhất chương trình công tác hàng năm của đơn vị. Chi đoàn thảo luận, hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện, bàn giải pháp hỗ trợ đoàn viên thực hiện các nội dung của Chương trình rèn luyện đoàn viên, tổ chức thường xuyên các hoạt động nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện. Các nội dung rèn luyện đều được xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên chọn lựa nội dung cần rèn luyện phù hợp với bản thân. Sau khi triển khai có trên 100% đoàn viên đăng ký thực hiện. Hình thức đăng ký của đoàn viên chủ yếu thực hiện bằng phiếu đăng ký. Chi đoàn quản lý phiếu đăng ký và tổng hợp nội dung đăng ký của đoàn viên.

Sau khi đoàn viên đăng ký chi đoàn đã tổng hợp và quản lý các nội dung đăng ký của đoàn viên, từ đó qua từng hoạt động, từng nội dung đoàn viên rèn luyện được đề ghi nhận, đánh giá chất lượng kịp thời... Chi đoàn luôn chủ động

tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hàng tháng, Ban Chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên trong thời gian sinh hoạt về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký. Chi đoàn luôn kiểm tra, định hướng giúp đoàn viên thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện. Cuối năm Chi đoàn xem việc đánh giá thực hiện nội dung đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên là điều kiện để phân loại đoàn viên cuối năm. Qua đánh giá, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chi đoàn và đoàn viên trên địa bàn dân cư.

2.2. Đối với việc thực hiện của đoàn viên: Ngay từ đầu năm, các cấp bộ đoàn chỉ đạo triển khai đến 100% cho Đoàn viên lựa chọn và đăng ký các nội dung chương trình rèn luyện, sau đó gửi về Ban Chấp hành Chi đoàn theo dõi, kiểm tra định kỳ. Từng đoàn viên luôn chủ động đăng ký theo các nội dung rèn luyện và hành động theo các chủ đề, chủ điểm và hướng dẫn của BCH các cơ sở Đoàn; biết sưu tầm tài liệu theo nội dung đã đăng ký, trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong Chi đoàn để có sự thống nhất trong quá trình đăng ký và phù hợp với điều kiện của từng bản thân các đồng chí. Trong các cuộc họp lệ sinh hoạt chi đoàn gắn nhận xét đánh giá kết quả hoạt động trong từng đoàn viên, định kỳ 6 tháng và cuối năm có xác nhận, đánh giá của Ban Chấp hành Chi đoàn và Đoàn cơ sở và từ đó làm căn cứ phân loại chất lượng đoàn viên cuối năm.

3. Kết quả phân loại đoàn viên năm 2021

- Kết quả đăng ký: Có 47,297/47,297 đoàn viên đăng ký thực hiện, đạt 100% (số liệu chưa bao gồm các đoàn viên đã chuyển, xóa tên, trưởng thành đoàn).

- Kết quả phân loại: Có 44,018 đoàn viên được phân loại (các đoàn viên kết nạp trong 6 tháng cuối năm 2021 chỉ đánh giá, không phân loại), trong đó: Hoàn thành xuất sắc: 30,925 (đạt 70.25%); Hoàn thành tốt: 11,424 (đạt 25.95%) (Hoàn thành: 1,669 (đạt 3.87%); Không hoàn thành: 0 (0%).

4. Một số mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2022

Các mô hình giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh” đối với Chi đoàn; xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động” đối với Đoàn cơ sở. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình “sinh hoạt chi đoàn ghép” đối với những chi đoàn dưới 5 và 10 đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi đoàn.

Mô hình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tận tụy trong công việc; không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức.

Mô hình giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân thông qua mạng Internet; mô hình sửa đổi lề lối làm việc, giảm bớt thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình phong trào “*Mỗi ngày một việc làm tình nguyện*”, bằng hình thức đoàn viên chi đoàn mỗi ngày đóng 1.000 đồng hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Mô hình thành lập nhóm “*kỹ năng thanh niên*” nhằm đào tạo cho đoàn viên Chi đoàn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác Đoàn, Hội, Đội và các kỹ năng trong công tác chuyên môn,

Mô hình “*Góp vốn xoay vòng*” hỗ trợ đoàn viên Chi đoàn một phần kinh phí trong chi tiêu cuộc sống.

Mô hình xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm 8 giờ có chất lượng, hiệu quả và mô hình tổ chức sinh nhật cho đoàn viên...

Thành lập được CLB kỹ năng Đoàn, góp phần trong thực hiện nội dung “*Thực hiện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội*”.

III. Khó khăn, hạn chế

1. Khó khăn: Công tác tập hợp đoàn viên thanh niên đặc biệt thanh niên nông thôn còn nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện. Do thanh niên làm ăn xa chiếm tỷ lệ cao do đó công tác triển khai đến đoàn viên thanh niên còn chậm, chất lượng thực hiện và đánh giá chưa đạt yêu cầu. Việc thay đổi Bí thư chi đoàn ấp – khóm thường xuyên làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện như: Chậm tiến độ, triển khai chưa chất lượng.

2. Hạn chế: Một bộ phận cán bộ đoàn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện rèn luyện đoàn viên, vẫn còn một bộ phận đăng ký chưa tích cực rèn luyện và thực hiện. Quan điểm kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm chưa được thực hiện triệt để. Vai trò định hướng, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp bộ Đoàn còn chưa hiệu quả, Đoàn viên còn gặp nhiều lúng túng và khó khăn trong quá trình rèn luyện. Mặt khác, 1 số đơn vị còn lúng túng trong thiết kế các nội dung hướng dẫn đoàn viên đăng ký rèn luyện, nội dung còn trùng lặp, chưa phân tách rõ giữa các nội dung rèn luyện và nội dung hành động.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương Đoàn năm.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW Đoàn;
- Ban Công tác Thiếu nhi TW Đoàn;
- TT Tỉnh đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ



Trần Trí Cường

Trà Vinh, ngày **22** tháng 11 năm 2021**PHỤC LỤC SỐ LIỆU****Kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2021**(Kèm theo Báo cáo số: **862** - BC/TĐTN-TCKT, ngày **22** /11/2021

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

Tổng số đoàn viên	Tổng đoàn viên đăng ký	Tổng đoàn viên được phân loại	Kết quả phân loại							
			Hoàn thành xuất sắc		Hoàn thành tốt		Hoàn thành		Không hoàn thành	
47,297	47,297	44,018	30,925	Chiếm 70.25%	11,424	Chiếm 25.95%	1,669	Chiếm 3.8%	0	Chiếm 0%

* Kết quả phân loại: Có 44,018/47,297 đoàn viên được phân loại (các đoàn viên kết nạp trong 6 tháng cuối năm 2021 chỉ đánh giá, không phân loại).